



ทุกข์น้ำมันถูกแต่ของแพง

เป็นภาพสะท้อนความรู้สึกของประชาชนที่น้ำสนใจ สำหรับผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง “ราคาสินค้าควรเป็นอย่างไรหลังราคาน้ำมันลด” ที่พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีรายได้ไม่ค่อยเพียงพอกับรายจ่ายในปัจจุบัน ทำให้การตัดสินใจควักกระเป๋าจ่ายใช้สอยต้องทำอย่างระมัดระวัง สอดรับกับความจริงที่ทุกคนเห็นตรงกันเมื่อเดินเข้าตลาด แหล่งค้าขายจะมีแต่ผู้ค้า ผู้ขายสินค้าอุปโภคบริโภคคล้ายคลึงหรือเหมือนกัน แม้เป็นข้อดีของผู้ซื้อ ประโยชน์ของผู้บริโภคที่สามารถเลือกและต่อรองได้ แต่ข้อเท็จจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ อีกทั้งผู้บริโภคจะซื้อในจำนวนที่พอใช้และจำเป็นเท่านั้น

นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังเชื่อสาเหตุที่ราคาสินค้าไม่ลดลงทั้งที่ราคาน้ำมันลดลงแล้วเนื่องจากผู้ขาย พ่อค้าแม่ค้า เป็นสำคัญ รองลงมาคือรัฐบาลไม่มีมาตรการควบคุมดูแลอย่างจริงจัง ต้นทุนการผลิตยังสูงและการขึ้นเงินเดือนข้าราชการและค่าแรง จึงอยากให้ควบคุมและประกาศราคาแนะนำสินค้าจำพวกอาหารสด และของใช้ในชีวิตประจำวัน แม้ภาพรวมความพึงพอใจ

ต่อการดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะสอบผ่าน แต่ในระยะยาวหากไม่มีมาตรการควบคุมดูแลที่ชัดเจน เห็นผลเป็นรูปธรรมก็น่าเป็นห่วงยิ่งนัก

ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้เชิญผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้ค้ามาหารือ พร้อมขอความร่วมมือปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตและต้นทุนค่าขนส่ง ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่เหมือนการปรับราคาที่พักผ่อนที่ทันใด ขณะเดียวกันได้จัดโครงการส่งเสริมตลาดชุมชน โครงการธงฟ้าราคาประหยัด โครงการทุนชุมชน พาณิชย์ พาณิชย์ กระจายไปยังแหล่งชุมชนทั่วกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด แต่ดูเหมือนยังมีโอกาสสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนที่ยังรู้สึก ว่า ของสดและราคาอาหารยังแพงเช่นเดิม

สถานการณ์ข้าวยากมากแพงเป็นปรากฏการณ์ที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยล้วนประสบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล้วนมีกลยุทธ์ วิธีการและแนวทางแก้ปัญหา หลายครั้งก็เกาไม่ถูกที่คัน กลายเป็นประชานิยมสูญเปล่า แจกเงินแจกถุงปอง ฝนตกไม่ทั่วฟ้า ปัญหาจึงคงเดิม หรือการขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าให้ลดค่าเช่าแก่ผู้ค้าก็เป็นมาตรการชั่วคราว ที่ผ่านมาได้ทำความเข้าใจกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายไปแล้ว แต่ “คนกลาง” ในกลไกตลาดอาจถูกมองข้าม เราเชื่อว่า หากรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ประชาชนอย่างตรงไปตรงมา มีเหตุมีผลให้เข้าใจแล้ว ความทุกข์น้ำมันถูกของแพงจะผ่อนหนักเป็นเบาได้.